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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
ประชุมสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๐  

วันจันทร์ที่  ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************* 
ผู้มำประชุม 

๑. นายชานน  อ่อนทองหลาง  ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายแดง  ศรีนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ผู้ไม่มำประชุม  ๑. นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายประคอง  เงื่อนกลาง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาล 
๖. นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๗. นายจตุพล  นันทน์ธนกุล  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๘. นายก่อการ  ฝอดสูงเนิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๙.นายอาทิตย์  มีศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๐.นายปราการ  ถุงพุทซา  นิติกรช านาญการ 
๑๑. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง 
๑๒. นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๐๐ น.  
นำยนิรุธ งอสอน -เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า  ๐๙ .๐๐  น .  น ายนิ รุ ธ   ง อสอน   รอ งปลั ด เ ทศบาล                  

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม
แล้วเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป  เทียนบูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ 
ก่อนด าเนินการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ต่อไป 

ประธำนสภำ   -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง   

  -ในการประชุมครั้งนี้ นางสุพิน แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ขอลาประชุม  
-การประชุมครั้งนี้ไม่มีเลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากนายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา  

ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบล           
หนองหัวฟานได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้นเพื่อให้การ
ประชุมสภาครั้ งนี้ เป็น ไปด้ วยความถูกต้อง เรียบร้อย  เป็น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชมุสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้อ ๑๕ (๒) “กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง  

ข้อ ๑๙ วรรคท้าย “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้า ไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับ          
โดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ”  

ข้อ ๑๓ “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ     
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว   

 
 
 

  และชื่อสกุล... 
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และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้ วิธีจับสลากเฉพาะ  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท้องถิ่น”    

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกให้
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในการประชุมครั้งนี้  

นำยมำลัย รอกลำง -เสนอชื่อ นายนิรุธ  งอสอน  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในการประชุมครั้งนี้ 

  -นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  รับรอง 
  -นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธำนสภำ  -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลหนองหัวฟานอีกหรือไม่ขอให้ยกมือเสนอชื่อ... หากไม่มีการเสนอชื่อ
บุคคลอื่นอีก ตามระเบียบข้อ ๑๔ ถือว่า นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
ในการประชุมครั้งนี้  

นำยนิรุธ งอสอน -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในการประชุมครั้งนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑... 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐                      หน้า ๔ 

 

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
-ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม หากท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมของให้

แจ้งในระเบียบวาระอื่น ๆ   
ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒ 

ประจ ำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ประธำนสภำ   -ขอให้ท่ านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล               

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐           

นำยแดง  ศรีนอก -ผมในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอเรียนต่อที่ประชุมสภา
ว่าทางฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑   
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กับคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการ                 
ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมแล้วพบว่า เนื้ อหาสาระครบถ้วนถูกต้อง                    
ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  

ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่...หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็น          
องค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้  

  -ได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในที่ประชุมแล้วมีสมาชิก
สภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๑ ท่านครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้ตามระเบียบ 

ประธำนสภำ  -ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่               
๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ขอให้ยกมือ  

ที่ประชุม  -เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือ  
  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  กันยำยน  ๒๕๖๐ เห็นชอบ           
๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ)  

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวำระที่ ๓  กระทู้ถำม 
  ไม่มี  
ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   ๔.๑ ไม่มี 
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  
   ๕.๑ กำรเลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๘        
ประธำนสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
ข้อ ๑๕ (๒) “กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา

ท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง  

ดังนั้น เนื่องจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ว่างลง
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมคราวแรกนับแต่
วันที่ต าแหน่งว่างลง จึงต้องด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ในส่วนของเลขานุการสภาที่ได้เลือกคุณนิรุธ งอสอน  รองปลัดเทศบาล ที่ได้เลือกแล้ว
ตามระเบียบข้อ ๑๙ วรรคท้าย ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการประชุมคราวนี้จนกว่า   
จะสิ้นสุดการประชุม 

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานแทนต าแหน่งที่ว่าง   

นำยมำลัย รอกลำง -เสนอชื่อ นายนิรุธ  งอสอน  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน แทนต าแหน่งที่ว่าง   

  -นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  รับรอง 
  -นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธำนสภำ  -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลหนองหัวฟานแทนต าแหน่งที่ว่าง  อีกหรือไม่ขอให้ยกมือเสนอชื่อ...             
หากไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก ตามระเบียบข้อ ๑๔ ถือว่า นายนิรุธ  งอสอน          
รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน แทนต าแหน่งที่ว่าง     

นำยนิรุธ งอสอน -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 นายกเทศมนตรี... 
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นำยกเทศมนตรี -ขอเรียนแจ้งเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ จ านวน ๔ เรื่อง  
  ๑. เรื่องพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๑ ราย       

คือ นายสุริยา  มุ่งแฝงกลาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา      
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่วันนี้ลาป่วย จึงไม่ได้เข้ามาแนะน าตัวต่อสภา ซึ่งจะให้
รายงานตัวต่อสภาในการประชุมครั้งต่อไป  

  ๒. ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตามก าหนดการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ในที่ประชุม ขอเน้นย้ าการแต่งกาย
ครั้งนี้ การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์ แต่ถ้าไม่แต่ง
กายด้วยชุดปกติขาวก็จะเป็นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีฟ้า และถือโอกาสนี้      
เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมงานตามก าหนดการโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ๓. หลังจากเลิกประชุมสภา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วม           
ปลูกดาวเรืองพร้อมกัน และหลังจากปลูกดาวเรืองเสร็จแล้วขอเชิญร่วมกิจกรรม             
Big Cleaning Day ที่ชุมชนเมืองนาทโดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคนร่วม
กิจกรรม  

  ๔. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมาดู
งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนพอเพียงและศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตเส้นหมี่ภานุ
เจริญ ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ มาประมาณ ๓๐ คน ได้มอบหมายกองการศึกษา
เป็นผู้ต้อนรับโดยมีท่าน ผอ.วิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกให้การต้อนรับแทน
นายกเทศมนตรี เนื่องจากติดภารกิจร่วมกิจกรรมงานวันก านันผู้ใหญ่บ้านที่อ าเภอ  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นำยวิโรจน์  วงศ์วรำวรรณ -ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เมื่อวันที่ 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีคณะกรรมการจากจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ศึกษานิเทศก์ของท้องถิ่น ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด       
มีโอกาสได้ไปต้อนรับคณะกรรมการพร้อมกับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกทั้งสอง
ท่านและอีกหลายๆคนท่านนายกเทศมนตรีติดธุระ ผมจึงรับหน้าที่ดูแลต้อนรับแทน     
มีโอกาสรับฟังผลการประเมิน อยากทราบว่าเรายืนอยู่ในจุดไหนในส่วนของโรงเรียน
ของเรา ปรากฎว่าคะแนนนั้นจะเริ่มมีคะแนนให้เต็มตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการทั้งสามท่าน โดยท่านนายกเทศมนตรีไดก้ล่าวถงึโรงเรียนพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีนโยบายให้โรงเรียนนั้นได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งๆที่ ไม่ทราบมาก่อนว่าทางกรมส่งเสริมนั้นมีการประเมินโรงเรียนพอเพียง            
ท าในลักษณะที่อยากจะจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อน าไปปฏิบัติและจัดการ 

เรียนการสอน...   
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  เรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของเราเท่านั้นเอง แต่ในตอนหลังนั้นก็มี
โครงการประเมินโรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่นโรงเรียนเราเลยตรงพอดี เรามีต้นทุน 
ตรงนี้สูงเนื่องจากว่าเราท ามาก่อนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยทางโรงเรียนนั้นได้ท ามาก่อน            
มาปี ๒๕๕๘ ท่านนายกเทศมนตรีได้นโยบายให้ดูแลตรงนั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหัว
ฟานจึงได้เดินหน้าจัดท าให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดยบริหารพื้นที่ว่างด้านหลังของโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป็นไร่นาสวนผสมขนาดเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานของเรา คะแนนเริ่มได้เต็มตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรี
กล่าวต้อนรับในเชิงแสดงวิสัยทัศน์ ในลักษณะที่ว่าเป็นงานนโยบายของเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ให้โรงเรียนต้องจัด ต้องท า เมื่อกล่าวต้อนรับเสร็จก็ให้นักเรียนชั้น ป.๑ 
ได้กล่าวบรรยายข้อมูลพอสังเขปของโรงเรียน คณะกรรมการทั้งสามท่านประทับใจมาก 
แม้แต่ตัวเราเองยังอดที่จะภูมิใจและประทับใจไม่ได้เก่งจริงๆ และก็จ าแม่นมาก 
คณะกรรมการได้สอบถามผู้ปกครองคือคุณยายของนักเรียนว่าท ายังไง มีวิธีฝกกเพิ่มเติม
ยังไงนอกจากเรียนมาจากโรงเรียน  คุณยายอธิบายให้ฟังได้ทุกเรื่องอย่างละเอียด 
หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ชี้แจงผลคะแนน ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ และยุทธศาสตร์
ด้านที่ ๒ รวมถึงข้อบ่งชี้ทุกอย่างสรุปผลคะแนนเต็มทุกข้อ ทางคณะกรรมการแจ้งว่า    
ที่ผ่านมามีโรงเรียนเทศบาลหนองหวัฟานนีแ่หละเป็นโรงเรียนแรกที่ จุดเด่นคือผู้บริหาร
คือนายกเทศมนตรีให้การสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางโรงเรียน 
อย่างที่สองคือองค์กรคือ ชุมชนได้เข้ามาร่วมคือนักเรียนผู้สูงวัยไปร่วมด้วยตรงนี้แหละ
คะแนนมาเต็มเลย แต่ส่วนควบตรงนี้ส าคัญ หลังจากนั้นให้นักเรียนผู้สูงอายุลงด านา
ภายใน ๑๕ นาที แปลงนาที่เตรียมไว้ผู้สูงอายุเราก็ด านาให้เรียบร้อย การให้คะแนนนั้น
เต็มทุกข้อ คณะกรรมการจะอ่านคะแนน    แต่ละข้อให้ฟังแต่ละข้อจะมีตัวบ่งว่ามี
อะไรบ้าง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเตรียมรองรับนั้นมีอะไรบ้าง  ก็ได้คะแนนเต็มอีก
เช่นกัน ก็น่าภูมิใจ เนื่องจากจากว่าเริ่มจากนโยบายของผู้บริหาร ไปถึงขั้นประเมินผล
สุดท้ายจึงเป็นสิ่งที่น่าดีใจต้องรีบรายงานท่านนายกเทศมนตรีเลยว่าเราได้คะแนนเต็ม
ทุกข้อ หลังจากนี้จะส่งคะแนนไประดับจังหวัด และส่งต่อไปประเมินในระดับกรมอีก
ครั้งหนึ่งต่อไปเราจะได้รับโล่ เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกเทศมนตรี  -โรงเรียนพอเพียงเทศบาลหนองหัวฟานตอนนี้เราผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการระดับจังหวัดรายงานเข้ากรมแล้ว เมื่อผ่านกรมเสร็จเขาจะให้เราสมัคร
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการทั้งประเทศ เมื่อผ่านกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศแล้ว
เขาจะให้เราสมัครเปน็สมาชิกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนของพระเจา้อยู่หัว เมื่อเป็น
สมาชิกในพระบรมราชูปถัมภ์จะเริ่มได้งบประมาณมาด าเนินการในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนของระดับภาค ระดับประเทศ นี่คือเส้นทางที่โรงเรียนเทศบาล
หนองหัวฟานเราจะเดินหน้าต่อไป ตอนนี้เราการันตีได้แล้วว่าเราน่าจะผ่านไปถึงระดับ    

ประเทศ... 
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  ประเทศแล้วรอแต่ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอน หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเต็มตัว โรงเรียน
เทศบาลหนองหัวฟานเราก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเตม็เป้าหมาย เพราะคณะกรรมการ
มาดูแล้วในวันนั้นคณะกรรมการบอกว่าไม่มีที่ไหนท าได้ถึงขนาดนี้ ส่วนมากจะมีแต่
รายงานตัวเลข รูปภาพ แต่ท าจริงให้เห็นไม่มี โรงเรียนเรานั้นเราท าก่อนจะมีการ
ประเมินเราท าจริงเราไม่ได้ท าเพียงเพือ่การประเมนิแตเ่ราท าเพื่อประโยชน์ของนกัเรียน 
แต่เมื่อมีการประเมินเข้ามาเราก็พร้อมถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการที่เราท าจริง  เรา
ไม่ได้ท าเพื่อหวังสิ่งตอบแทนใดๆ สิ่งตอบแทนที่ต้องการจริงๆคือต้องการให้คนในชุมชน
ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ได้ใช้วิถีชีวิตในชุมชนนั้นคือความต้องการของผู้บริหาร คณะกรรมการ
เขาบอกว่าไม่เคยเห็นผู้บริหารที่ไหนมีแนวคิดอย่างนี้ ส่วนใหญ่มีแต่ต้องการเกียรติบัตร 
โล่รางวัล อยากได้ ผลงานเท่านั้น  

นาอาทิตย์ มีศิลป์ -งานวิเคราะห์นโยบายและแผนมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานทราบ ๒ เรื่อง  

๑.ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผ ล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ซึ่งทางคณะกรรมการได้ด าเนินการปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ปรากฏตามประกาศเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟาน เรื่อง การายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
ที่ได้ส าเนาให้กับทุกท่านในที่ประชุม ที่บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานแล้ว 

๒.เรื่องแจ้งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม           
(ฉบับที่ ๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙       
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ            
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) โดยได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และประกาศ         
ใช้แผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันนี้เทศบาลต าบลหนองหวัฟานจึงขอ     

    แจ้งการประกาศ...   
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แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วให้กับทางสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
ทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารจ านวน ๔ แผน ที่ได้ส าเนาให้กับทุกท่าน       
ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว       

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มี

ขอปิดประชุม         
เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๔๐ น. 

(ลงชื่อ)          ผูจ้ดรายงานการประชุม 
    (นายนิรุธ  งอสอน) 

  รองปลดัเทศบาล/เลขานกุารสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุม

สภาเทศบาล สมัย................. สมัยที่ ........... ครัง้ที ่............ เมื่อวันที่ ..............................  
 

 

                            (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชานน  ออ่นทองหลาง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
 


